

Kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa phải bảo đảm an toàn, nghiêm túc vừa phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe thí sinh và cán bộ làm thi. Sau 2 ngày diễn ra kỳ thi, với sự chuẩn bị chu đáo, Thái Bình đã cơ bản đạt được hai mục tiêu trên.



Cán bộ coi thi đo thân nhiệt cho thí sinh.

Kỳ thi năm nay là kỳ thi đặc biệt bởi lần đầu tiên 33 điểm thi của Thái Bình được thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ vòng trong, vòng ngoài, trước và sau mỗi buổi thi để phòng, chống dịch Covid-19. Trước khi vào thi, thí sinh được đo thân nhiệt, nếu thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở sẽ được thi ở phòng thi dự phòng. Tuy nhiên, qua 4 buổi thi, tại tất cả các điểm thi của tỉnh không phải sử dụng đến phòng thi dự phòng. Sau 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Thái Bình, theo đánh giá chung, kỷ cương,

kỷ luật phòng thi được siết chặt. Các điểm thi đều tuân thủ chặt chẽ yêu cầu về tập huấn giám thị coi thi, bốc thăm phiếu coi thi theo từng buổi, xây dựng và đưa ra những phương án để kịp thời xử lý những tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện nghiệp vụ coi thi; đồng thời, phổ biến đến từng thí sinh những quy định bắt buộc khi đến trường thi, trong phòng thi. Thấy giáo Phạm Hoài Ngọc, điểm trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: Bốc thăm để phân công giám thị phòng thi, bốc thăm để chọn phương án đánh số báo

đánh, phát đề trắc nghiệm là điểm rất quan trọng nhằm ngăn ngừa gian lận có thể xảy ra ở khâu coi thi trong kỳ thi năm nay. Bởi vậy, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, cán bộ làm thi phải có mặt tại điểm thi sớm để thực hiện bốc thăm giám thị coi thi, đồng thời bốc thăm phương án đánh số báo danh bảo đảm công khai, minh bạch trong kỳ thi. Trong 2 ngày thi vừa qua, nhiều tập thể, cá nhân cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi, phân luồng giao thông, phát nước và khẩu trang cho thí sinh và người nhà thí sinh. Không còn tình trạng phụ huynh tập trung đông ngoài điểm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi. Thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế thi. Về cơ bản, kỳ thi đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

ngoại. Kiến thức nằm trong chương trình sách giáo khoa lớp 12 và một phần của lớp 11 và nằm trong khung chương trình đã được tinh giản sau khi điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mặc dù đề thi môn Ngữ văn hơi dài nhưng nhiều em tỏ ra khá thích thú bởi đề cao tính yêu cầu hướng, đất nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhất là khi nước ta đang căng mình chống dịch. Câu hỏi nghị luận về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày giúp định hướng tư tưởng đúng đắn cho học sinh. Đề thi môn Toán được đánh giá nhẹ nhàng, nhiều thí sinh chỉ hoàn thành trong 2/3 thời gian. Đề thi các môn tổ hợp khoa học xã hội, khoa học tự nhiên đều bám sát cấu trúc đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có khoảng 20 - 30% câu hỏi để phân loại thí sinh.

Đề thi gắn với vấn đề thời sự

Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi năm nay có phần dễ hơn so với đề thi năm

PHÁT HUY HƠN NỮA VAI TRÒ...

(Tiếp theo trang 4)

phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; kiên trì thực hiện theo nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị. UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường chỉ đạo các nhiệm vụ phòng, chống dịch tại địa phương; phát huy hơn nữa vai trò của trưởng thôn, tổ dân phố, các tổ chức, đoàn thể tại địa phương; thành lập các tổ, đội giám sát cách ly tại cộng đồng; tăng cường rà soát, giám sát, phát hiện sớm những người từ vùng có dịch về; nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại đám cưới, đám tang, đám giỗ, liên hoan, sinh nhật; yêu cầu các gia đình tổ chức đám cưới, đám tang, đám giỗ... ghi nhật ký những người tham gia để có thể truy vết nhanh trong trường hợp có

người nhiễm Covid-19. Người đứng đầu xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, UBND huyện nếu để sót người từ các tỉnh có dịch về địa phương, người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo các tổ tuần tra tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định, biện pháp của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Khẩn trương rà soát, truy vết người từ Đà Nẵng, các điểm có nguy cơ lây nhiễm cao theo thông báo khẩn của Bộ Y tế, những người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, phối hợp với ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe; chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh. Đối với huyện Hưng Hà và các địa phương khác có liên quan đến người nhiễm Covid-19 tiếp tục điều tra dịch tễ, lập danh sách những người

có liên quan để cách ly, theo dõi sức khỏe kịp thời. Ngành Y tế tập trung tăng cường năng lực, mở rộng xét nghiệm, khẩn trương xét nghiệm những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm để có biện pháp xử lý kịp thời; chỉ đạo rà soát, siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, tuyệt đối không để xảy ra các ổ dịch tại các cơ sở y tế; tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực xử lý các trường hợp nhiễm Covid-19 cho tất cả cán bộ, nhân viên tại các cơ sở y tế. Chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ vật tư, sinh phẩm xét nghiệm; rà soát các phương án phòng, chống dịch tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo tỉnh. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân. Giám đốc các sở, ngành, người đứng đầu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đơn vị thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone để hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 4)

đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghiệp và xây dựng Hà Nội khảo sát thực địa giá trị tài sản còn lại làm cơ sở để tính triển khai các bước tiếp theo; giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc không tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2378/QĐ-UBND của UBND tỉnh; đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghiệp và xây dựng Hà Nội lập dự án điều chỉnh với điều kiện phải phù hợp với định hướng thu hút ngành nghề đầu tư vào tỉnh; trong quá trình thực hiện dự án phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường; cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính từ năm 2009 đến nay và các năm tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án. Về dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải 300 tấn/ngày và

phát điện 5MW tại phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình, đến nay đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, thẩm định khoa học công nghệ, khoan thăm dò địa chất và địa hình cho dự án, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và các báo cáo chuyên ngành, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, san lấp một phần mặt bằng khu đất sẵn sàng triển khai thực hiện ngay sau khi có giấy phép xây dựng. Đến nay, tổng kinh phí thực hiện dự án đạt 45 tỷ đồng. Dự kiến trong quý IV/2020, Công ty Cổ phần Môi trường xanh Thái Bình sẽ tổ chức khởi công xây dựng phần hạ tầng của dự án. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là dự án rất cần thiết trong việc bảo vệ môi trường và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố; tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, thành phố cùng phối hợp với Công ty

Cổ phần Môi trường xanh Thái Bình tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Giao Sở Công Thương khẩn trương hoàn thành thẩm định thiết kế cơ sở của dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận sử dụng đất theo quyết định giao đất cho nhà đầu tư và nghiên cứu hợp đồng nguyên tắc cung cấp 300 tấn rác sinh hoạt/ngày có giá dự kiến làm cơ sở để Công ty Cổ phần Môi trường xanh Thái Bình ký kết hợp đồng với các tổ chức tín dụng; giao UBND thành phố Thái Bình bảo đảm quỹ đất để di dời các ngôi mộ không chủ, chủ trì xác định ranh giới diện tích đất theo quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh đối với Công ty Cổ phần Môi trường xanh Thái Bình, bảo đảm an ninh trật tự cho Công ty trong quá trình thi công thực hiện dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường xanh Thái Bình nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chủ động phối hợp với các sở, ngành, thành phố Thái Bình khẩn trương hoàn thiện thiết kế cơ sở và thiết kế thi công làm cơ sở để triển khai thực hiện dự án.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trong công nhân lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng "Khẩu trang điện tử Bluezone" tại một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP (cụm công nghiệp Vũ Ninh, Kiến Xương), Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông tin tới doanh nghiệp tình hình dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, của tỉnh, trong đó có việc cài đặt ứng dụng Bluezone để phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19; đồng thời hướng dẫn người lao động cách cài đặt và sử dụng ứng dụng.



Đài TTTT huyện Vũ Thư tổ chức sản xuất, phát sóng 5 khung giờ mỗi ngày để tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

chỉ đạo Đài TTTT huyện, đài truyền thanh cơ sở nâng cấp hệ thống trang thiết bị, kỹ thuật, đổi mới nội dung, tăng cường thời lượng phát sóng chương trình tuyên truyền phòng, chống dịch gắn với từng thời điểm cụ thể. Ngoài ra, huyện huy động sự vào cuộc của cả

hệ thống chính trị tập trung cao tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng và ý thức phòng, chống dịch cho nhân dân. Hình thức tuyên truyền rất đa dạng như thông qua hệ thống TTTT, tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, qua các điểm, nhóm tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tại

từng địa bàn thôn, xóm... Vũ Thư quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, sự vào cuộc của cả cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19.

QUYNH LƯU

VŨ THƯ

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây tỷ lệ tử vong cao. Đặc biệt, hiện nay từ tâm dịch Đà Nẵng đã có hàng trăm ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Mặc dù vậy, vẫn có không ít người dân nhận thức chưa đầy đủ hoặc còn chủ quan, đánh giá thấp sự nguy hiểm của dịch. Trong điều kiện đó, huyện Vũ Thư đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng.

Ông Đào Văn Tường, Giám đốc Đài TTTT huyện Vũ Thư cho biết: Từ ngày 26/7, Đài TTTT huyện Vũ Thư tập trung cao tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung tập trung thông tin diễn biến tình hình dịch trên thế giới và trong nước, trong tỉnh, trong huyện; cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp; hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch... Trong mỗi chương trình thời sự hàng ngày,

Đài bảo đảm từ 55 - 60% thời lượng dành cho tuyên truyền phòng, chống dịch. Đặc biệt, từ ngày 3/8, ngoài 2 khung giờ phát sóng cố định, Đài còn tổ chức sản xuất và phát sóng thêm 3 khung giờ mỗi ngày, thời lượng từ 25 - 30 phút/khung giờ để tăng cường, cập nhật thông tin về dịch. Đơn vị cũng chỉ đạo, hướng dẫn 30 đài truyền thanh cơ sở tổ chức tiếp âm các chương trình của đài huyện. Nếu giai đoạn 1 của công tác phòng, chống dịch, Đài TTTT

huyện tập trung vào nội dung cung cấp kiến thức cho người dân về dịch Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch... thì ở giai đoạn này Đài đi sâu tuyên truyền nhằm làm thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với cộng đồng trong phòng, chống dịch. Cùng với Đài TTTT huyện, những ngày qua Trung tâm Văn hóa Thể thao (VHTT) huyện Vũ Thư tổ chức tuyên truyền lưu động về công tác

phòng, chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Văn Quyết, Giám đốc Trung tâm cho biết: Chúng tôi tổ chức tuyên truyền lưu động mỗi ngày 2 buổi ở tất cả các địa phương trên địa bàn huyện; trong đó, tập trung tại các khu vực công cộng như chợ, khu vực trung tâm huyện, các xã. So với tuyên truyền trên hệ thống loa cố định thì tuyên truyền lưu động mang tính chất sôi nổi, thu hút người dân hơn, tuy nhiên độ "phủ sóng" không rộng như hệ thống loa ở khắp các địa phương. Do đó, tuyên truyền lưu động kết hợp với trên mạng lưới truyền thanh sẽ nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Ông Phạm Công Diệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Huyện có trên 240 người di từ vùng dịch trở về đang được quản lý, giám sát, vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 từ các vùng dịch vào địa bàn. Trước tình hình này, công tác phòng, chống dịch hiện là nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu. Nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng chung tay phòng, chống dịch được coi là yếu tố then chốt để thực hiện thành công công tác phòng, chống dịch. Huyện

DẶNG ANH - KIẾN TRUNG